

(Báo Tin tợc TTXVN Online)-Hợn 30 năm qua, thợ y Nguyợn Hợng Thợng, Trợợng THCS An Thợ y, hợy n Ba Tri tợnh Bợn Tre luôn gõn bó vớ i hợc sinh vùng biợn cợa hợy n Ba Tri.

Xuợt thân tợ gia đình nghèo, tợ nhợ vớ a đi hợc, vớ a phợi phợ gia đình làm ruợng, Nguyợn Hợng Thợng luôn cợ gõn vớ tợ qua khó khăn vớ n lên trong hợc tợp vớ i mợ cợ cợ hợc thợ tợ giợ i đợ sau này làm giáo viên truyợn đợ tợ i kiợ n thợc cho các em hợc sinh. Ngay khi tợ tợ nghiợp, thợ y Thợng xin đợ cợ trợ vớ đợ y tợ i đợ a phợợng mong muợ n gõn bó vớ i các em hợc sinh đợ biợ n cợ cợ mợ thành hiợ n thợc.



Giợ lên lợp cợa thợ y Nguyợn Hợng Thợng.

Theo thợ y Thợng, đa sợ hợc sinh lên đợ n cợp trung hợc cợ sợ rợ tợ bợ hợc, vì phợ n lợ n các em phợ i phợ giúp gia đình. Bên cợ nh đợ, vì ợ vùng biợ n nên hợc sinh tợ 14-15 tuợ i thợợng theo tàu đánh bợ t cá, không chú tâm đợ n viợ cợ hợc. Đợ giúp các em, thợ y Thợng cùng các thợ y cợ trong trợợng đợ n nhà vớ n đợng hợc sinh đi hợc, cùng nhà trợợng hợ trợ các gia đình khó khăn đợ các em đợ cợ tợp tợc đợ n trợợng. Trong quá trình giợ ng đợ y, thợ y luôn tìm tợi, hợc hợ i đợ đợ i mợ i phợợng pháp giợ ng đợ y, phát huy tính tích cợ cợ cợ a hợc sinh. Hàng năm thợ y cùng Ban Giám hiợ u tợ chợ cợ các hợ i thợ o vớ đợ i mợ i phợợng pháp đợ y và hợc; có sáng kiợ n bợ i đợợng nghiợp vớ sợ phợ m cho đợ i ngợ giáo viên.

Nhợ các thợ y cợ giáo tích cợ cợ đợ i mợ i, cợ i tiợ n phợợng pháp giáo đợc đợ tợ chợ tợ lợợng tợ tợ nên trợợng An Thợ y có nhiợ u hợc sinh giợ i cợp tợ nh, cợp quợ cợ gia; đợ cợ biợ tợ trong năm hợc 2013-2014, có 12 hợc sinh giợ i cợp hợy n, 6 hợc sinh giợ i cợp tợ nh và có mợ tợ hợc sinh giợ i cợp quợ cợ gia. Vớ i cợợng vớ mợ i là Hiợ u trợợng, thợ y Thợng cợ i tiợ n, sáng kiợ n đợ i mợ i đợ y và hợc

theo hể ng giể m lý thuyể t trên lể p, tăng thể i gian tể hể c, tể nghiể n cể u cho hể c sinh để i sể hể ng để n trể c tể p cể a giáo viên thông qua hể t để ng nhể m. Phể ng pháp này đã để c nhà trể ng áp để ng có hiể u quể trong 4 năm (2009-2013).

Không chể tâm huyể t, hể t lòng vì hể c sinh thân yể u, thể y còn là mể t để ng nghiể p khiể m tể n, mể t ngể i cán bể quể n lý có trách nhiể m. Trong thể c hiể n nhiể m vể , vể i tình thể n trách nhiể m cể a mình, thể y luôn có kể hoể ch, phân công cể thể tể ng thành viên thể c hiể n tể t công tác phể i hể p để nghiể n cể u tìm nhể ng cách truyể n để t hay, để hiể u giúp hể c sinh hể c tể p tể t. Hàng năm, thể y để u thiể t kể chể ng trình giể ng để y bể môn, chể ng trình bể i để ng hể c sinh giể i phù hể p vể i để i tể ng và để u kiể n thể c tể . Vể i nhể ng cể ng hiể n và thành tích trong hể n 30 năm gể n bó vớ i nghể , thể y Nguyể n Hể ng Thể ng đã 13 năm là chiể n sĩ thi đũa cể sể , 2 năm là chiể n sĩ thi đũa cể p tể nh, để c nhể n 5 Bể ng khen cể a y ban nhân dân tể nh, cùng Bể ng khen cể a Liên đỏa n Lao để ng tể nh, Tể nh y Bể n Tre và Bể Giáo để c và Đỏa tể o. Năm 2015, thể y Thể ng vinh để để c phong tể ng danh hiể u Nhà giáo ể u tú.

Ông Phan Văn Lâm, Trể ng phòng Giáo để c huyể n Ba Tri cho biể t: Thể y Nguyể n Hể ng Thể ng là Nhà giáo ể u tú để u tiên cể a huyể n Ba Tri. Thể y đã thể c hiể n tể t khể năng quể n lý, để u hành các mể t hể t để ng chuyên môn ể trể ng; xể lý công viể c nhể y bển, hiể u quể và có chể t lể ng nên nhiể u năm qua nhà trể ng luôn hoàn thành chể tiêu, kể hoể ch cể a năm hể c. Bên cể nh để , thể y Thể ng là mể t để n hình trong “Hể c tể p và làm theo tể m gể ng để o để c Hể Chí Minh”, là tể m gể ng để các thể y cô và hể c sinh noi theo.

Bài và ể nh: Huể nh Phúc Hể u